



HR News

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาคารจามจุรี 5 ชั้น 5 www.hrm.chula.ac.th

ฉบับที่ 56 ประจำเดือนมิถุนายน 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบมุ่งเป้า (Targeted Selection Interview Techniques) รุ่นที่ 1



เมื่อวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2560 สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบมุ่งเป้า (Targeted Selection Interview Techniques) รุ่นที่ 1 ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการที่มีส่วนร่วมในการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าสู่ตำแหน่งงานต่าง ๆ ภายในหน่วยงานสามารถสัมภาษณ์และประเมินบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งงานตามกรอบสมรรถนะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ อันจะนำไปสู่การคัดเลือกบุคลากรได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.พัชรา โพธิ์ไพฑูริย์) ได้กล่าวเปิดโครงการ และทีมวิทยากรจากบริษัท ดีดีไอ เอเชีย แปซิฟิก อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล ลิมิเต็ด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรของเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพสายปฏิบัติการ



เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรของเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพสายปฏิบัติการ ณ ห้องประชุม 2001 ชั้น 20 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพสายปฏิบัติการที่รับผิดชอบจัดทำหลักสูตรต่างๆ ของเครือข่ายฯ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดทำหลักสูตรเป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการ และสามารถในการวัดประเมินผลหลักสูตรได้ได้พัฒนาบุคลากรในเครือข่ายฯ โดยมีรองอธิการบดี (รศ.วันชัย มีชาติ) กล่าวเปิดโครงการ และวิทยากรโดยผศ.ดร.วิชัย เสวกงาม ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์

“แรกพบ” อาจารย์และบุคลากรใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2560



เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้จัดกิจกรรมแรกพบ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้อาจารย์ใหม่และบุคลากรใหม่ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ร่วมกันสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยมีอาจารย์ใหม่และบุคลากรใหม่ จำนวน 21 คน จาก 13 หน่วยงาน ประกอบด้วยสายวิชาการ 9 คน และสายปฏิบัติการ 12 คน

จัดทำโดย : สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

ที่ปรึกษา : รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์วันชัย มีชาติ)

ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา โพธิ์ไพฑูริย์)